



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๗๗๗๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง
www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว๒๗๗๖

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/๗๗๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

โปรดส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยไปยังจังหวัดทุกจังหวัดด้วย

(นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางการปฏิบัติงาน		
แนวทางปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย	เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ขอให้ข้าราชการทุกคนปรับตัวในเรื่องการปฏิบัติงาน โดยให้คิดล่วงหน้า/เชิงรุก พร้อมทั้งหาแนวทางดำเนินการให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด
การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย		
๑. สถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ๑. น้ำอุปโภค-บริโภค ๑.๑ การประปานครหลวง สามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนได้โดยไม่เกิดปัญหาในการผลิตน้ำประปาในเขตความรับผิดชอบ ๑.๒ การประปาส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการได้ทั้ง ๒๓๔ สาขา แต่มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน ดังนี้ - จ่ายน้ำเป็นเวลา ๑๐ สาขา - ลดแรงดันในการจ่ายน้ำ ๑๗ สาขา - ปัญหาน้ำเค็มรุกกล้า ๕ สาขา ๑.๓ ระบบประปาท้องถิ่น ซึ่งมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา เบื้องต้นแก้ไขโดยใช้ระบบบาดาล ระบบรถสูบล่งระยะไกล และการขนส่งน้ำเพื่อแจกจ่าย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดสำรวจเพื่อทำทะเบียนเครื่องจักรกล รถขนส่งน้ำขนาด ๔,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ลิตร ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมในการขนส่งน้ำให้พื้นที่ที่ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ๒. น้ำเพื่อการเกษตร ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรโดยเน้นที่พืชสวนและไม่ยืนต้น ๓. การประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ๓.๑ จังหวัดที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือ ๖ จังหวัด จำนวน ๓๐ จังหวัด ๑๖๖ อำเภอ ๗๘๙ ตำบล ๖,๓๒๔ หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) - ด้านการอุปโภค-บริโภค ๑๒ จังหวัด - ด้านการเกษตร ๙ จังหวัด - ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค ๙ จังหวัด ๓.๒ ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) หมู่บ้านที่มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ๖ มีการลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ซึ่งมีผลมาจากการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลจากการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการให้ผู้ว่าการจังหวัดและนายอำเภอสำรวจแหล่งน้ำต้นทุนในระดับหมู่บ้านและวางแผนการใช้น้ำให้สัมพันธ์กับสถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนพิจารณาถึงความเสี่ยงและแผนสำรองในการใช้น้ำเพื่อชี้เป้าให้ทีมรัฐบาลสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาก่อนที่จะต้องมีการประกาศให้ความช่วยเหลือ ฯ - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้มีมาตรการเชิงยับยั้งโดยไม่ต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในกรณีที่เล็งเห็นหรือคาดว่าจะประสบภัยโดยใช้เงินทศรองราชการในการแก้ไขปัญหา <p>๔. การพยากรณ์ปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ปริมาณฝนตก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กลางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีฝนตกใกล้เคียงค่าปกติและ ๒) เดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙ มีฝนตกมากกว่าค่าปกติ <p>ทั้งนี้ จากการพยากรณ์ปริมาณฝนข้างต้น หากฝนตกบริเวณเหนือเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจะไม่เกิดอุทกภัยเนื่องจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีศักยภาพรองรับได้ แต่หากฝนตกใต้เขื่อนจะต้องแจ้งให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำไหลหลาก</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ๒. มอบหมายกลุ่มอำนวยการปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือกองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เพื่อจัดทำ Presentation ในเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ประเภทแหล่งน้ำ เช่น แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่เกิดจากการสร้าง/ซ่อมแซม เป็นต้น ๒.๒ การบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคทั่วประเทศ เช่น ระบบประปาพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำต้นทุน ๒.๓ น้ำเพื่อการเกษตร เน้นการช่วยเหลือพืชสวน ไม้ยืนต้น ๒.๔ การประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ๒.๕ การคาดการณ์สถานการณ์น้ำในอนาคต 	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>รอง ปมท.(ส)/กอป.</p>
<p>๒. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท)</p>	<p>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อยู่ระหว่างการทำประชาคมระดับหมู่บ้านซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ๒. กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งให้หมู่บ้านที่ดำเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนงบประมาณพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากกับหมู่บ้าน กรมการปกครองจึงมอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>อำนวยความสะดวกโดยดำเนินการรวบรวมงบประมาณที่ส่งคืนและส่งต่อให้ที่ทำการปกครองจังหวัด พร้อมทั้งนำใบเสร็จรับเงินมาให้หมู่บ้าน</p> <p>ทั้งนี้ การรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบในการประชุมหารือข้อราชการฯ ครึ่งต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. กำชับให้นายอำเภอจำแนกงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่ให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น</p> <p>๒. ให้ตรวจสอบ/ติดตามขั้นตอนในการฝากเงิน/ถอนเงินผ่านบัญชีว่ามีปัญหาอุปสรรคประการใด</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค.</p>
<p>๓. การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในระดับพื้นที่</p>	<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>๑. ผลการดำเนินงาน เปิดบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี จำกัด แล้ว จำนวน ๕ จังหวัด</p> <p>๒. แผนงานระยะต่อไป เปิดบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี จำกัด จำนวน ๖ จังหวัด และ ๗ จังหวัด ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และครบทั้ง ๗๖ จังหวัดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>๓. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓.๑ การปรับชื่อคณะกรรมการให้เหมาะสมกับการทำงานตามอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ ได้ปรับเป็น “คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด”</p> <p>๓.๒ ปรับโครงสร้างคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนกลาง เนื่องจากซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และให้นายอำเภอเข้ามาเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัด</p> <p>๓.๓ ด้านโครงสร้าง แบ่งเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และท้องถิ่น</p> <p>๓.๔ การเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในส่วนกลางและระดับจังหวัด จะใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ มีคณะทำงานทั้งหมด ๑๒ คณะ กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดำเนินการร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ คณะ คือ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งดำเนินการเรื่องบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี จำกัด (SE)</p> <p>ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำข้อมูล ๑) ปัญหาของจังหวัดด้านเศรษฐกิจ ๒) ความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา และ ๓) ศักยภาพของจังหวัด ในการเตรียมชี้แจงให้คณะทำงานอีก ๑๑ คณะ รับทราบเพื่อกำหนดนโยบายต่อไป</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ให้กรรมการพัฒนาชุมชนชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ประชากรรัฐรักสามัคคี จำกัด และโครงสร้างคณะกรรมการฯ โดยเน้นย้ำว่าบริษัท ประชากรรัฐรักสามัคคี จำกัด เป็นเพียงการดำเนินงานของคณะทำงาน ๑ ใน ๑๒ คณะ</p>	พช./ทุกจังหวัด
<p>๔. ความคืบหน้า การกำจัดผักตบชวา</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพิชัย อุทัยเชษฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง)</p> <p>๑. ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สามารถกำจัด ผักตบชวาในภาพรวมได้ ๔,๖๐๘,๗๗๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๒ ของจำนวน ผักตบชวาทั่วประเทศที่ได้สำรวจเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙ (จำนวน ๕,๖๔๖,๖๘๐ ตัน) ในส่วนที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน</p> <p>๒. การดำเนินงานในระยะถัดไป ได้ประสานขอความร่วมมือให้กรมการ ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำทั่วไป ในพื้นที่โดยจัดเป็นกิจกรรมย่อย ๆ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายระพี ผ่องบุพกิจ)</p> <p>เสนอให้สำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนผักตบชวาและนำเสนอข้อมูล ในแต่ละเดือน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนผักตบชวาที่กำจัดได้ ๒. จำนวนผักตบชวาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพันธุ์ ๓. จำนวนผักตบชวาที่เหลือ <p>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)</p> <p>แนวทางการกำจัดผักตบชวาของกรมการปกครองที่ดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่เชื่อมโยงประตูละบายน้ำ โดยให้จังหวัดและอำเภอดูแล ๒. พื้นที่เชื่อมโยงคูคลอง แหล่งน้ำปิด <ul style="list-style-type: none"> - แหล่งน้ำอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งเดียว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นหน่วยงานหลัก - แหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่ง ในอำเภอเดียวกัน ให้อำเภอมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด แห่งหนึ่งเป็นหน่วยงานหลัก - แหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่หลายอำเภอ ให้จังหวัดมอบหมายสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ๓. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยประสานกรมการพัฒนาชุมชนให้นำ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ๔. ให้มีการตรวจสอบข้อมูลผลการกำจัดผักตบชวาของอำเภอและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</p> <p>แผนการกำจัดผักตบชวาในระยะต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ๒. ให้จังหวัดกำกับดูแลให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดผักตบชวา ๓. ดำเนินมาตรการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การกำจัดผักตบชวา มอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลัก และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเสริม ๒. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมผลการกำจัดผักตบชวาและการดำเนินงานในส่วนที่เหลือ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป 	<p>ยผ./ปก./สธ.</p> <p>รอง ปมท.(ส)/ สนผ.สป.</p>
<p>๕. การประเมิน ส่วนราชการและข้าราชการ พลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕/๒๕๕๙</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวดวงพร บุญครบ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร))</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประเมินส่วนราชการ ได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ และจะทราบผลการประเมินหลังวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ผลการประเมินส่วนราชการจะใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินข้าราชการด้วย ๒. การประเมินข้าราชการ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ส่วนกลาง ขณะนี้ได้จัดทำร่างตัวชี้วัดระดับปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒.๒ ส่วนภูมิภาค <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารและกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องไปชี้แจง ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ทราบถึงภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ เพื่อจัดทำแนวทางการประเมินข้าราชการในส่วนภูมิภาคต่อไป - การดำเนินงานในระยะต่อไป กำหนดให้มีการตั้งคณะทำงานเชื่อมโยงภารกิจของจังหวัดและตัวชี้วัดระดับปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ๓. การตั้งสำนักนโยบายและแผนให้เป็นกรม ได้มีการหารือกับผู้บริหารเพื่อกำหนดองค์ประกอบของคณะทำงาน ซึ่งการตั้งกรมใหม่ต้องทำเป็นกฎกระทรวงจำนวน ๒ ฉบับ เนื่องจากมีผลกระทบต่อโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>๑. เสนอให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาทบทวนและปรับโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ/เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>๒. จุดแตกหักของกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ส่วนภูมิภาค ต้องลดขนาดของส่วนกลางเพื่อไปสนับสนุนการทำงานของส่วนภูมิภาค ขอเสนอให้กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารและส่วนราชการระดับกรมนำไปพิจารณา</p> <p>๓. ข้อเสนอเกิดจากคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นว่าการประเมินสมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศา อาจส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งควรเสนอรัฐบาลว่าการประเมินดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลประกอบ ไม่ใช่เป็นข้อมูลหลักในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย</p> <p>หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายระพี ผ่องบุพกิจ)</p> <p>๑. การจัดทำตัวชี้วัดต้องมีความร้อยเรียงกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p> <p>๒. การตรวจราชการในระบบ Line ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์/ความเคลื่อนไหว ที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานส่วนภูมิภาค</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การจัดตั้งกรมนโยบาย ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารศึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกิดความชัดเจนโดยจัดทำข้อมูล ดังนี้ ๑) เหตุผลความจำเป็น ๒) หลักการ และ ๓) รายละเอียดประกอบ</p> <p>๒. ให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาทบทวนโครงสร้าง เช่น การจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ บทบาทของท้องถิ่นอำเภอสามารถเป็นผู้ช่วยให้นายอำเภอในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น</p>	<p>กพร.สป.</p> <p>ทุกกรม</p>
<p>๖. การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ</p>	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้จังหวัดเตรียมการจัดชุดวิทยากร ครู ก ครู ข และวิทยากรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ขณะนี้ได้กำหนดอบรมวิทยากรครู ก ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒. บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการลงประชามติ</p> <p>๒.๑ การให้ความร่วมมือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>๒.๒ การให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อำนวยความสะดวก/สนับสนุนการลงประชามติ</p> <p>๒.๓ รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่</p> <p>๓. ให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยวางตัวเป็นกลาง หากพบการกระทำผิดกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดแย้ง หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบให้ประสานงานร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจร่วมกันหาทางแก้ไข</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. ผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>๑. ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และคาดว่าจะนำเรียนคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒. ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเครื่องวัดแอลกอฮอล์ ๒๓๔ ล้านบาท พร้อมทั้งกำหนดให้มีเครื่องตรวจจับความเร็วด้านละ ๒ เครื่อง และเสนอให้มีกล้องดักจับในรถยนต์เพื่อรายงานผลการจับได้</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>ปัญหาในการตั้งด่านตรวจ คือ ไม่มีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจจับความเร็ว ขอเสนอให้ใช้เงินจากเงินประมูลเลขทะเบียนเลขสวยของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็ว รวมถึงการติดตั้ง CCTV เพื่อตรวจจับผู้กระทำความผิดกฎจราจรโดยสามารถออกไปสั่งเรียกเก็บไปยังบ้านได้ หากพบว่ากระทำความผิดเกิน ๓ ครั้ง ให้ยึดใบขับขี่ซึ่งจะเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ได้</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การบังคับใช้กฎหมายให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการตั้งด่านชุมชนหรือด่านหมู่บ้าน และรายงานผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลในเชิงสถิติ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน ปภ.</p>
<p>๘. การใช้ประโยชน์ระบบ G-Chat</p>	<p>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายรังสฤษฎ์ จิตติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</p> <p>๑. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) Application G-Chat โดยเบื้องต้นกำหนดผู้ที่สามารถใช้งาน G-Chat ได้ ต้องมีการลงทะเบียนใช้ E-mail ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น moi.go.th dopa.go.th เป็นต้น</p> <p>๒. ดาวน์โหลด Application G-Chat ได้ทั้งระบบ iOS และ Android</p> <p>๓. การสนทนากับข้าราชการกระทรวงอื่น ๆ ต้องประสานผ่านทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. โดยจะเน้นให้หน่วยงานราชการใช้งานและเน้นด้านความปลอดภัย</p> <p>๔. ดาวน์โหลด Application G-New ได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน Government Application Center (GAC) หรือ Application G-New โดยตรง</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงวิธีการดาวน์โหลดและใช้ Application G-Chat และ Application G-New ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	<p>ศสส.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙		
๑. การเสนอหนังสือ ผู้บังคับบัญชา	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) กรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในหนังสือที่เสนอ ขอให้สำเนาแจ้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลด้วย</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจติดตามการดำเนินงานที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในหนังสือที่เสนอด้วย</p> <p>๒. ให้สถาบันดำรงราชานุภาพ และกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เร่งจัดอบรมหลักสูตร การร่างหนังสือราชการ การสรุปสาระสำคัญ (Executive Summary) การบรรยายสรุป และการจัดทำรูปแบบนำเสนอ (Presentation)</p>	<p>รอง ปมท.ทุกท่าน</p> <p>สตร.สป./กจ.สป.</p>
๒. การแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>๑. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่... พ.ศ. ... ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการตรวจร่างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบก่อนนำเรียนคณะรัฐมนตรี และเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>๒. ประเด็น “ขยะเป็นทรัพย์สินหรือไม่” ที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นำหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องทรัพย์สินตกหายซึ่งเจ้าของสละกรรมสิทธิ์มาใช้</p> <p>๓. การบริหารจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบื้องต้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้คำนวณความคุ้มค่ากำจัดขยะที่ ๓๕๐ บาทต่อตัน ทั้งนี้ ความชัดเจนของอัตราค่ากำจัดขยะ ต้องเป็นไปตามกำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่... พ.ศ. ... ที่อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน) การบริหารจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถนำมาใช้เป็นต้นแบบ (Model) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้ ทั้งในเรื่องการคัดแยกขยะและการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอหารือร่วมกันในการปฏิรูปเรื่องขยะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๒ ปี โดยให้ดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>รอง ปมท.(ส)/ สส./กทม./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑. รมรณรงค์การแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ/ครัวเรือน โดยให้จัดหาถังขยะแยกประเภทให้ชัดเจน และขอความร่วมมือภาคเอกชนให้มีถังขยะแยกประเภท รวมถึงให้มีรถที่แยกประเภทขยะเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับสถานที่กำจัดขยะ</p> <p>๒. ทหารีอกับกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะและขยายผลการดำเนินงานไปยังเทศบาลอื่น ๆ</p> <p>๓. คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการคัดแยกและกำจัดขยะที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาเป็นต้นแบบ (Model) ได้</p> <p>๔. รมรณรงค์การกำจัดขยะด้วยตนเองโดยสามารถกำจัดขยะได้เองที่บ้าน และทิ้งขยะที่สามารถรีไซเคิลได้</p>	
<p>๓. การสนับสนุนการดำเนินงานของปลัดกระทรวงมหาดไทยและส่วนภูมิภาค</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>๑. ประเด็นปัญหาในการดำเนินงานปัจจุบัน</p> <p>๑.๑ ไม่มีทีมงานฝ่ายเสนาธิการทำงานเป็นระบบ</p> <p>๑.๒ งานตามอำนาจหน้าที่ (Function) ไม่มีความยืดหยุ่น</p> <p>๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องทำงานด้วยตนเอง</p> <p>๒. ข้อเสนอการสนับสนุนการดำเนินงานของปลัดกระทรวงมหาดไทยและส่วนภูมิภาค</p> <p>๒.๑ งานเร่งด่วนเฉพาะหน้า มอบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยและเข้าระบบตาม Road Map</p> <p>๒.๒ คลังสมอง (Think Tank) มอบหมายที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน จัดระบบงาน (โครงสร้าง) และกำหนดผลผลิต (ผลิตผลงานวิชาการ) โดยแบ่งงานเป็น ๔ ด้าน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานด้านความมั่นคง - งานด้านเศรษฐกิจ - งานด้านสังคม - งานด้านบริหารและกฎหมาย <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร ได้นำเสนอด้วย</p>	<p>รอง ปมท.(บ)/ ทุกกรม</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การหารือข้อราชการสำคัญ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย		
<p>๑. การจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙</p>	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. งานพระราชพิธีและงานพิธี เน้นย้ำให้ดูขั้นตอน/ระเบียบที่กำหนดอย่างละเอียดและชัดเจน</p> <p>๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ดำเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเรื่องแหล่งน้ำโดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนต้องมีแหล่งเก็บกักน้ำ เช่น โถงขนาดใหญ่ ฝายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น โดยปรับใช้จากทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร แต่งตั้งคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือกับคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) พร้อมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกรมชลประทาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกำหนดวิธีการกักเก็บน้ำที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่</p>	<p>รอง ปมท.(บ)/ ผช.ปมท./กก.สป. รอง ปมท.(บ)/ ปภ./สส.</p>
<p>๒. การจัดทำข้อมูลแผนที่นำทางของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การจัดทำข้อมูลแผนที่นำทาง (Road Map) ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการดำเนินการแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ให้ดำเนินการโดยแบ่งเป็น</p> <p>๑. ประเภทงาน</p> <p>๑.๑ งานตามอำนาจหน้าที่ (Function)</p> <p>๑.๒ งานตามนโยบาย (Agenda)</p> <p>๑.๓ งานในพื้นที่ (Area)</p> <p>๒. ช่วงเวลา</p> <p>๒.๑ งานในอดีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน)</p> <p>๒.๒ งานที่ดำเนินการในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)</p> <p>๒.๓ งานที่จะดำเนินการในอนาคต (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) เพื่อส่งมอบให้รัฐบาลถัดไป</p> <p>ให้ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เร่งจัดทำข้อมูลงานของหน่วยงานในลักษณะร้อยแก้วพร้อมทั้งรูปแบบการนำเสนอ Presentation เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p>
<p>๓. แผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ</p>	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมตามแผนดังกล่าว สำระสำคัญแบ่งได้ ๓ ประเด็น คือ</p>	<p>สนผ.สป./ปภ. ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๑. แผนระดมสรรพกำลังของประเทศ ๒. กรณีเกิดวิกฤตจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ก่อการร้าย เป็นต้น ๓. การป้องกัน เตือนภัย และให้ความช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ	
๔. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง/ขยายผล/ต่อยอด	ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑. ให้จังหวัดสำรวจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการตามพระราชดำริ โดยให้มีลักษณะ ดังนี้ ๑.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์โดยตรง โดยระบุจำนวนโครงการฯ ในจังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑.๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นำไปขยายผล/ต่อยอด แต่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๑.๓ โครงการขยายผล/ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดได้ดำเนินการเพิ่มเติม ๒. ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อให้มีโครงสร้างและอัตราบุคลากรที่ชัดเจน	ทุกจังหวัด
๕. การจัดทำระบบ One Stop Service (OSS) ของกระทรวงมหาดไทย	ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้จัดทำระบบ One Stop Service (OSS) ในลักษณะ Online เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ทุกรูปแบบทั่วประเทศ โดยให้ศึกษารูปแบบจากกระทรวงพาณิชย์	สตร.สป./กพร.สป.
๖. การบริหารจัดการน้ำเสียทั้งระบบ	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) ๑. ปัญหาและอุปสรรค ๑.๑ งบประมาณในการบริหารจัดการระบบน้ำเสียไม่เพียงพอ ๑.๒ เครื่องกำจัดน้ำเสียไม่มีคุณภาพ ๒. เสนอให้นำระบบการบริหารจัดการขยะมาเป็นต้นแบบ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ (Operator) เสนอความต้องการและปัญหา/อุปสรรคให้หน่วยงานระดับนโยบาย (Regulator) รับทราบและพิจารณานโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ/ศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ	

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น.